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รายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลสงัคม 
สมัยสามัญ สมยัแรก ประจำป ี ๒๕65 

วนัจนัทร ์ที ่28 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖5 
ณ  หอ้งประชมุสภาเทศบาลตำบลสังคม  อาคารเฉลมิพระเกียรต ิ ๘๐  พรรษา 

************************************************ 
ผู้มาประชุม 
               ชื่อ – สกุล    ตำแหนง่    ลงชื่อ 

๑. นายพลวัฒน์ เทือกทาคำ ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม      พลวัฒน์  เทือกทาคำ 
๒. นายพงษ์ศิลป์  พวงเพชร รองประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม พงษ์ศิลป์  พวงเพชร 
๓. นายสนั่น   วานิลทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  สนั่น          วานิลทิพย์ 
๔. นายขันตรี แสงตะวัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  ขันตรี  แสงตะวัน 
๕. นายสมบูรณ์   ริธรรมมา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  สมบูรณ์   ริธรรมมา 
๖. นางกัลยาณ ี มีสติ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  กัลยาณี   มีสติ 
๗. นายถาวร  ทองทาบ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  ถาวร  ทองทาบ 
๘. นายชัยวัฒน์ คำสรดี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม     ชัยวัฒน์  คำสรดี 
๙. นายธีระยุทธ ขะพินิจ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  ธีระยุทธ  ขะพินิจ 
๑๐. นายวิชัย  ลาอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  วิชัย  ลาอ่อน 
๑๑. นายรุ่งฤทธิ์ อ่ึงพวง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  รุ่งฤทธิ์  อ่ึงพวง 
๑๒. นายไตรรัตน์ ป่าเขือ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  ไตรรัตน์  ป่าเขือ 
๑๓. ส.ต.ท.ประพล   มีสติ  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสังคม  ส.ต.ท ประพล   มีสติ  

ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ชื่อ – สกุล   ตำแหนง่             ลงชื่อ 

1. นายสุวิน  คำภาพงษา นายกเทศมนตรีตำบลสังคม  สุวิน   คำภาพงษา 
2. นายวงค ์ กิติอาษา  ผู้ใหญ่บ้านเจื้อง หมู่ 4   วงค ์  กิติอาษา  
3. นายพทุธ นาวี  ผู้ใหญ่บ้านแก้งไก่ หมู่ 3   พุทธ  นาวี 
4. นายธันวา ลิธรรมมา ผู้สังเกตการณ์ประชุม   ธันวา  ลิธรรมมา 
5. นายเสถียร มีมาดี  ผู้สังเกตการณ์ประชุม   เสถียร  มีมาดี 
6. นายสงวน ทองทาบ ผู้สังเกตการณ์ประชุม   สงวน  ทองทาบ 
7. นายคณิตกูล กรจักร์    รองปลัดเทศบาล ฯ   คณิตกูล        กรจักร์   
8. นางสุพัตรา        ชานัย  ผู้อำนวยการกองคลัง   สุพัตรา          ชานัย 
9. นายธนกร        ธนนิติกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ธนกร            ธนนิติกุล 
10. นายจุติพงษ์       จินดาหอม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  จุติพงษ์          จินดาหอม 
11. นายสุริยันต์ ลิธรรมมา หัวหน้าฝ่ายการโยธา   สุริยันต์          ลิธรรมมา 
12. นายอนนท ์ แสนติด  นักวิชาการสุขภิบาล ฯ   อนนท์  แสนติด  
13. นายพิชัย ประเทศเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  พิชัย  ประเทศเสนา 
14. นางสาวทิพพาพร  ศรีบุรินทร์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทิพพาพร        ศรีบุรินทร์ 
15. นางจันทร์หอม   แสนโยธา นักพัฒนาชุมชน    จันทร์หอม    แสนโยธา 
16. นายวรากร    พงษ์เมษา นักพัฒนาชุมชน    วรากร    พงษ์เมษา 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.00 น.  
เมื่อได้เวลา ส.ต.ท.ประพล  มีสติ ปลัดเทศบาลตำบลสังคม ตรวจนับองค์ 

ประชุม ครบองค์ประชุม เชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลสังคม ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม 
ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม   
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ตาม ประกาศสภาเทศบาลตำบล
สังคม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลสังคม ประจำปี    
พ.ศ. ๒๕๖4 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖5 
ซ่ึงได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖5 เริ่มตั้งแต่วันที่ 
1 กุมภาพันธ์  ถึง 3 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 จึงได้ประกาศเรียกให้ทุกท่านมา
ประชุมวันนี้  

ระเบียบวาระที่  2 
 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  เมื่อวันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖4 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 
ประจำปี พ.ศ.2564  เมื่อวันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖4 ที่ฝ่ายเลขาฯ 
ได้จัดส่งให้ทุกท่าน ผมขอให้สมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ช่วยกันพิจารณาหากมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม ขอเชิญเสนอได้ครับ เมื่อไม่มีท่านใด
แก้ไขเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน การประชุมสภาเทศบาลตำบล
สังคม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  4 ครั้งที่  2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่          
27 ธันวาคม 2564 โปรดใช้สิทธิ์ของท่านโดยการยกมือครับ หากไม่รับรอง    
ไม่ต้องยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภา ฯ 
 

รับรองรายงานการประชมุสมยัสามญั สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 
เมื่อวันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖4 ด้วยคะแนน เสียงที่เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  3 
 

เรื่อง กระทู้ถาม 
  

ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  4 
 

เรื่อง  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ 
  

ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่  5 
 

เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

  

เรื่องที่เสนอเพ่ือพิจารณา 1 เรื่อง คือ ญัตติการพิจารณากำหนดสมัยประชุม
สามัญสภาเทศบาลตำบลสังคม ประจำปี ๒๕๖5 และกำหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี  ๒๕๖6 อาศัยอำนาจ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕62 มาตรา ๒๔ 
ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด และสมัยประชุมสามัญสมัย
หนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ   
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
กำหนดให้มีการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและ    
วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศ     
ของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้     
หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมี
ความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ  ประจำปีหรือวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัย
ประชุมสามัญประจำปีอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ ดังนั้นเพ่ือให้การ
ดำเนินการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ถูกต้องและเป็นได้ตามที่กฎหมายและ
ระเบียบกำหนด จึงขอเสนอร่างกำหนดสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบล
สังคม ดังนี้ 
๑. สมัยประชุมสามัญ ประจำปี  ๒๕๖5 
      - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๐ เดือนพฤษภาคม  
๒๕๖5 
      - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๐ เดือนสิงหาคม  
๒๕๖5 
      - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ถึง ๓๐ เดือนธันวาคม 
๒๕๖5  
๒. สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖6 เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน
กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 เดือนมีนาคม ๒๕๖6 
      ตามร่างกำหนดสมัยประชุมที่ผมได้นำเสนอมานั้น  ผมขอให้ท่ าน
เลขานุการสภาได้อธิบายถึงการกำหนดห้วงสมัยประชุมแต่ละสมัยให้ที่ประชุม
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รับทราบด้วยครับว่าแต่ละสมัยมีความเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานเทศบาล
อย่างไรบ้างครับ 

สบิตำรวจโทประพล มสีต ิ
(เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

  

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านผมสิบตำรวจโทประพล มีสติ ปลัดเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล
ตำบลสังคม ในการกำหนดห้วงสมัยประชุม โดยใน 1 ปี ให้กำหนดสมัยประชุม 
4 สมัย สมัยละ 30 วัน จึงกำหนดเป็นสามเดือน 1 สมัย  โดยแต่ละสมัย
เป็นไปตามการปฏิบัติงานของเทศบาล ดังนี้ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๐ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖5 
จะเป็นห้วงที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นและเตรียม
ข้อมูลโครงการในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๐ เดือนสิงหาคม  ๒๕๖5 
เป็นสมัยที่ต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยวาระ
แรก (รับหลักการ) ต้องพิจารณาภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ถึง ๓๐ เดือนธันวาคม ๒๕๖5  
เป็นห้วงที่เทศบาลตำบลสังคมจักต้องรายงานผลการปฏิบัติต่างๆและรายงาน
งบแสดงผลประจำปีเพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลสังคมรับทราบ 
และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖6 เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน
กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 เดือนมีนาคม ๒๕๖6 เป็นสมัยของการขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครับ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

  

ตามร่างที่ได้เสนอมานั้นขอให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณาว่าเห็นควรตามร่างฯ    
ที่เสนอหรือควรแก้ไขเพ่ือให้เกิดความเหมาะครับ 

มตทิีป่ระชมุ 
  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่าง ฯ ที่เสนอ                 

ระเบียบวาระที่  6 
 

เรื่องอื่นๆ 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ นี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้เสนอหรือแสดงความคิดเห็น เสนอให้ที่ประชุม
รับทราบ ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญ
เสนอครับ 

นายสวุนิ  คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมผมนายสุวิน 
คำภาพงษา นายกเทศมนตรีตำบลสังคม ในนามของคณะผู้บริหารของเทศบาล
ตำบลสังคม ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ของเทศบาล ฯ เป็นอย่างดี โดยได้รับการชื่นชมจากประชาชนในเรื่อง
การแต่งกายเข้าร่วมงานต่าง ๆ อย่างสวยงามและพร้อมเพรียงกัน และขอบ
คุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลทุกข์สุขของประชาชน
เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ของประชาชน เช่นไฟฟ้า
ไมส่ว่าง หรือปัญหาถนนตามซอยต่าง ๆ และขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมการประชุม
ประชาคมจัดทำแผนชุมชนที่ผ่านมา เพ่ือรวบรวมปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนมาจัดทำโครงการพัฒนาของเทศบาลฯ ต่อไปจนสำเร็จลุล่วงไปได้
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ด้วยดีและแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ข้าราชการของเทศบาลตำบลสังคมได้สอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
เลื่ อนตำแหน่ ง และต้ องไปรับตำแหน่ งใหม่  จ ำนวน  3  ท่ าน  ได้ แก่               
นางจันทร์หอม  แสนโยธา ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานสวัสดิการสังคม       
ที่ เทศบาลตำบลวัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย นายอนนท์ แสนติด ดำรง
ตำแหน่ งหั วหน้ าฝ่ ายงานสาธารณ สุขที่ เทศบาลตำบลศรี เชี ย งใหม่                 
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย และนายสุริยันต์ ลิธรรมมาจะบรรจุแต่งตั้งใน
ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง ที่เทศบาลตำบลสังคม ถือว่าเป็นเรื่องที่ยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ที่เราจะได้บุคลากรเดิมมาทำงาน ซึ่งผมคาดหวังว่าเมื่อสุริยันต์ ได้ดำรงตำแหน่ง  
ผอ.กองช่างแล้วจะให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากมีอำนาจ
ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ งานกองช่างจะรวดเร็วขึ้น  และสำหรับจันทร์หอม
กับอนนท์ ในโอกาสต่อไปเทศบาลตำบลสังคมจะเปิดกรอบอัตราตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายเพ่ือให้ทั้งสองท่านกลับมาดำรงตำแหน่งที่เทศบาลฯ และการจัดซื้อ
รถตู้ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดจ้างตามระเบียบครับ ปัจจุบันอำเภอ
สังคมได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ซึ่งทำให้ปริมาณขยะมีเพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง
รถขยะเดิมของเทศบาลชำรุด ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง ในโอกาสผมจะขอความ
อนุเคราะห์งบประมาณจากท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณางบประมาณในการ
แก้ไขปัญหา เพ่ือการบริการพ่ีน้องประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ที่ประชมุสภา ฯ 
 

รับทราบ 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม ่ถ้ามีขอเชิญเสนอครับ 

สบิตำรวจโทประพล มสีติ 
(เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน การจัดซื้อรถตู้ในขณะนี้มีบริษัทโตโยต้าหนองคายเสนอราคามาราย
เดียว โดยราคาที่เสนอมานั้นไม่เกินวงเงินที่เทศบาล ฯ ตั้งไว้ ซึ่งยังต้องรอผล
การพิจารณาจากคณะกรรมการอีกครั้ง และเรื่องการขอรับบริจาครถตามที่
ท่านนายก ฯ ได้นำเรียนก่อนหน้านี้นั้น เทศบาล ฯ ได้ทำหนังสือขอรถจาก ปภ.
จังหวัดหนองคาย ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว แต่ยังคงใช้งานได้อยู่ โดยได้รับแรงผลักดัน
จากท่าน ผอ.ปภ.เขตจังหวัดอุดรธารณี เป็นกรณีพิเศษและอีกส่วนท่านนายก ฯ 
ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นรถบรรทุก
น้ำ 10 ล้อ จำนวน 1 คัน และรถกู้ภัย จำนวน 1 คัน โดยเทศบาลเมือง
หนองคายได้มีการซ่อมบำรุงประจำปีเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
ตรวจรับการซ่อม ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 คณะกรรมการส่วนหนึ่ง
ติดโควิด-19 ทำให้ต้องรอเวลาให้เทศบาลเมืองหนองคายดำเนินการตรวจรับ
ให้เรียบร้อยก่อน และจะมีหนังสือให้เทศบาลไปรับมอบต่อไป และรถเก็บขยะ
คันสีเหลืองของเทศบาล ฯ นั้น ได้มีการซ่อมแซมโดยการยกลูกเปลี่ยนตัวถัง
ขยะไปแล้วครั้งหนึ่ง งบประมาณสองแสนกว่าบาทและได้ใช้งานมาหลายปีแล้ว 
ซึ่งขณะนี้มีการรั่วซึมบริเวณตัวถัง ทำให้มีน้ำจากขยะไหลหกตามท้องถนน     
ส่งกลิ่นเหม็น ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนอยู่ เป็นประจำ ในขณะนี้
เทศบาล ฯ ได้เตรียมแผนพัฒนาเพ่ือให้มีความพร้อมในการแก้ไขและซ่อมบำรุง
เนื่องจากรถขยะมีความสำคัญและความจำเป็นสูงมากในการให้บริการ
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ประชาชนในเขตเทศบาล ฯ โดยการดำเนินการนั้นจะเป็นในลักษณะขอเปลี่ยน
ถังอีกลูกหนึ่ง ซึ่งงบประมาณที่จะนำมาใช้นั้นจะต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
เพ่ือให้เกิดความคุ้มกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดและและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และในโอกาศท่ีบุคคลากรของเราได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากการสอบใน
การนี้ขอเชิญบุคลากรทั้งสามท่านได้กล่าวอะไรสักเล็กหน่อยกับที่ประชุมสภา
ก่อนที่จะไปเข้ารับตำแหน่งใหม่ครับ 

นายสรุยินัต ์ ลธิรรมมา 
(หัวหน้าฝ่ายการโยธา) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ผมนายสุริยันต์  ลิธรรมมา มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สอบเลื่อน
ตำแหน่งจากหัวหน้าฝ่ายการโยธา เป็น ผอ.กองช่าง ระดับต้น ในวันพรุ่งนี้ผม
และน้อง ๆ จะเข้ารับการรายงานตัวที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองคายก่อนที่
จะเข้ามารับตำแหน่งในสำนักงาน โดยผมได้เลือกดำรงตำแหน่งที่เทศบาลตำบล
สังคม เช่นเดิม และขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ที่ให้
โอกาสผมมารับตำแหน่งในครั้งนี้  ผมจะทำงานให้เต็มความสามารถ และ
ดำเนินงานตามนโยบายที่ ท่ านผู้บริหารได้มอบหมายอย่างเต็มกำลั ง
ความสามารถ ครับ 

ที่ประชมุ 
 

รับทราบ 

นางจนัทร์หอม  แสนโยธา 
(นักพัฒนาชุมชน) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านดิฉันนางจันทร์หอม  แสนโยธา นักพัฒนาชุมชน ได้รับการลื่อนระดับ
เป็นหหัวหน้าฝ่ายที่เทศบาลตำบลวัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย ดิฉันได้ทำงานที่
เทศบาลตำบลสังคม ประมาณ 7 ปี รู้สึกมีความสุขกับการทำงานที่นี้ หากมี
โอกาสดิฉันจะกลับมาทำงานร่วมกับทุกท่านอีกแน่นอนและจะนำความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู้จากเทศบาลตำบลวัดธาตุ ขอบคุณค่ะ 

ที่ประชมุ 
 

รับทราบ 

นายอนนท ์ แสนตดิ 
(นักวิชาการสุขาภิบาล) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านผมอนนท์ แสนติด นักสุขาภิบาล เป็นหัวหน้าฝ่ายที่เทศบาลตำบล    
ศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคายครับ ตลอดระยะเวลาที่ได้
ทำงานที่นี่และขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ให้โอกาสผมได้ทำงาน
อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ และเมื่อผมได้ไปทำงานที่อ่ืน ผมจะนำความรู้
และประสบการณ์จากที่อ่ืนหากมีโอกาสจะนำกลับปรับใช้กับเทศบาลตำบล
สังคม และหากผมได้ล่วงเกินท่านใดด้วย กาย วาจา ใจ ผมขอขมาและขอโทษ
ในการล่วงเกินนั้นครับ ขอบคุณครับ 

ที่ประชมุ 
 

รับทราบ 

สบิตำรวจโทประพล มสีติ 
(เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม
การที่บุคลากรของเทศบาล ฯ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ อ่ืนทั้ งสองท่าน         
คือจันทร์หอม และอนนท์นั้น นายกฯ ได้มีนโยบายที่อยากให้ทั้งสองท่าน
กลับมาทำงานที่เทศบาลตำบลสังคมอีกครั้ง ซึ่งเทศบาล ฯ จะดำเนินการปรับ
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กรอบแผนอัตรากำลัง และขอเปิดกรอบตำแหน่งของทั้งสองท่าน ซึ่งการ
ดำเนินการต้องใช้ระยะเวลาและต้องคำนวนภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่ให้
เกิน 40 % ตามที่ระเบียบกำหนดและจังหวัดก็กำหนดว่าไม่ควรเกิน 38 % 
ทั้งนี้จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือร่วมกันพิจารณาอีกครั้งครับ 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ในนามของสภาเทศบาลตำบลสังคม ต้องขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทั้งสาม
ท่านด้วยนะครับที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งในตำแหน่งที่สูงขึ้น และหวังว่าทั้ง
สองท่านจะกลับมารับตำแหน่งที่เทศบาลตำบลสังคมอีกครั้ง เทสบาล ฯ ยินดี
ต้อนรับท่านเสมอครับนะครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุม ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญ
เสนอครับ 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม ่ถ้ามีขอเชิญเสนอครับ 

นายชัยวัฒน์  คำสรดี 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ผมนายชัยวัฒน์  คำสรดี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม ผมขอ
สอบถามเรื่องโครงการที่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไปเมื่อคราวสมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ไม่ทราบว่ามีการดำเนินการ
ไปถึงไหนแล้ว และโครงการงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2565 ดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ และตามที่มี การประชุม
ประชาคมในการจัดทำแผนชุมชนโดยชุมชนมีความต้องการให้เทศบาลแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน บริเวณถนน 0211 ตั้งแต่ ซอย 17 ถึงท่านเรือ
บ้านสังคม หมู่ที่ 2 ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังเวลาฝนตก 
เมื่อมีรถสัญจรไปมาน้ำจะกระเด็นเข้าบ้านเรือนของประชาชน จึงอยากให้
เทศบาล ฯ พิจารณางบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ด้วยครับ หากรองบของทางหลวงคงต้องใช้เวลานานครับ และเรื่องการทำราง
ระบายน้ำลงหนองเทาซึ่งบริเวณท่ีจะให้น้ำลงไปเป็นพ้ืนที่สาธารณะหากทำถนน
แล้วจึงทำท่อลอดจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนกับพ้ืนที่ประชาชน
ข้างเคียงจึงขอฝากนำเข้าแผนพัฒนาด้วยครับ และขอสอบถามว่าลำโพงเสียง
ตามสายที่เทศบาลรื้อออก ยังพอใช้งานได้หรือไม่ครับ หากใช้ได้ชุมชนจะขอ
ความอนุเคราะห์ขอรับบริจาคเพ่ือให้ชุมชนได้นำไปใช้เสียงตามสายของชุมชน 
และขณะนี้รถขนทรายที่วิ่งผ่านเขตเทศบาลตำบลสังคมนั้น ทำให้มีทรายหล่น
บริเวณเนินทางขึ้นบริเวณประปาสังคมถึงร้านใบเฟิร์น จำนวนมากทำให้มีฝุ่น
ละอองและถนนลื่นอาจทำเกิดอุบัติเหตุได้  จึงขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาลฯ 
ดำเนินการล้างถนนบริเวณดังกล่าวให้ด้วยครับ 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ตามที่ท่านชัยวัฒน์ ได้สอบถามมานั้นขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ชี้แจงให้ที่
ประชุมทราบด้วยครับ 

นายสวุนิ  คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ตามที่ท่านชัยวัฒน์ ได้สอบถามมานั้นผมขออนุญาตให้ หัวหน้าฝ่ายการโยธาได้
ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบครับ 



~ ๘ ~ 
 

 
 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
อนุญาตตามที่เสนอครับ 

 

นายสรุยินัต ์ ลธิรรมมา 
(หัวหน้าฝ่ายการโยธา) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ตามที่ท่านชัยวัฒน์ได้สอบถามเรื่องโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม กองช่างได้ดำเนินการเขียนแบบและประมาณการเพ่ือขออนุมัติ
ดำเนินการแต่ราคากลางที่กำหนดมีอายุเพียง 30 วัน หากพัสดุไม่ดำเนินการ
จะต้องแก้ไขราคากลางใหม่ โครงการตามเทศบัญญัติ 25656 กองช่างได้
ดำเนินโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าถนนนาแล ซอย 2 และก่อสร้างถนน
คอนกรีตซอย 1/1 เชื่อมถนนเทศบาล 1 และโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง    
ซอยทวีชัย 5/2 ซึ่งได้ส่งรายละเอียดโครงการให้พัสดุแล้ว ส่วนไตรมาสที่ 2 
โครงการก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์สห้วยวังหมาน ซึ่งทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนการ
ดำเนินงานของพัสดุ และโครงการที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนน 
0211 นั้น ผมได้ประสานงานกับชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพ่ือขอข้อมูล
ภาพถ่าย ส่งเรื่องไปยังหมวดการทางเรียบร้อยแล้วครับและขอความอนุเคราะห์
ท่านสมาชิกสภา ฯ ได้ทำหนังสือเรื่องร้องเรียนพร้อมรายชื่อประชาชนที่ได้รับ
ความเดือนร้อนเข้ามาอีกครั้ง กองช่างจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป     
ส่วนเรื่องแผนพัฒนาในการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำลงหนองเทานั้น        
ตรงบริเวณบล๊อกคอนเวิร์สที่จะมาเชื่อมถนนหนองเทา ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็น
พ้ืนที่ที่เชื่อมระหว่างที่ดินของนางอมรและนายเธอซึ่งเป็นร่องน้ำเดิม ซึ่งจะ
ประสานนำเข้าแผนต่อไปครับ 

นายสวุนิ  คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 

 
ตามที่ท่านชัยวัฒน์ ได้สอบถามเรื่องลำโพงที่เทศบาล ฯ ได้รื้อออกนั้น ได้ให้
พนักงานนำมาเก็บและทำบัญชีควบคุมได้ว่ามีกี่ตัว ใช้ได้กี่ตัว ต้องซ่อมแซมก่ีตัว 
และมีชุมชนบ้านแก้งไก่และบ้านเจื้องมาขอความอนุเคราะห์นำไปใช้ประโยชน์
กับชุมชน ซึ่งขณะนี้เหลือไม่ถึง 10 ตัว หากชุมชนใดต้องการให้ทำหนังสือมา
ขอความอนุเคราะห์ได้เลยนะครับ ส่วนเรื่องทรายที่หล่นตามถนน ผมจะให้ส่วน
ที่เก่ียวข้องทำความสะอาดต่อไปครับ 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญเสนอครับ 

นายขนัตร ีแสงตะวนั 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านผมนายขันตรี  แสงตะวัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม ผมขอเสนอ
เรื่องรางระบายน้ำซอย 5 อุดตันทำให้น้ำระบายไม่ทันเกิดน้ำท่วมขังและฝาราง
ชำรุดหลายจุด ขอให้กองช่างสำรวจและดำเนินการแก้ไขให้ด้วยนะครับ 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
รางระบายน้ำซอย 5 ขอให้กองช่างออกสำรวจอีกครั้งครับ และขอเชิญท่าน  
ขันตรีเข้าร่วมตรวจสอบด้วยครับ  

นายสรุยินัต ์ ลธิรรมมา 
(หัวหน้าฝ่ายการโยธา) 

 
กองช่างรับทราบครับ 



~ ๙ ~ 
 

 
 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญเสนอครับ 

 

นายถาวร ทองทาบ  
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านผมนายถาวร ทองทาบ ขอสอบถามโครงการที่จะขออนุมัติจ่ายขาด   
เงินสะสมขยายผิวจราจรบริเวณโรงฆ่าสัตว์ และโนนสนามบินถึงสำนักงาน
เทศบาลฯ ไม่ทราบว่าจะมีการดำเนินการเมื่อไหร่ และโครงการที่เข้าแผนชุมชน 
เรื่องการทำบันไดลงท่าน้ำโขงบริเวณวัดแก่งศิลาเก่า ถือว่ามีความสำคัญที่สุด
เนื่องจากเวลาจัดงานแข่งเรือไม่มีบันไดลงไป ครับ 

นายสวุนิ  คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 

 
ในการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆทั้งที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและ
โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น อาจเกิดความล้าช้า
ไปบ้างเนื่องขาดแคลนบุคลากร แต่จะดำเนินการให้ทันต่อการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และโครงการที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอ
โครงการต่างๆ เข้ามานั้น เทศบาล ฯ จะพิจารณาดำเนินการตามดำลับความ
เร่งด่วนต่อไปครับ 

นายสมบรูณ ์ รธิรรมมา 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านผมนายสมบูรณ์  ริธรรมมา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม ขอเสนอ
โครงการศึกษาดูงานสวนยางพาราตัวอย่าง เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกร       
ส่วนใหญ่ในอำเภอสังคมประกอบอาชีพเกษตรกรรม และส่วนใหญ่เป็นสวน
ยางพารา แต่ปัจจุบันปุ๋ยเคมี มีราคาแพงมาก ทำให้เกษตรกรมีค่าให้จ่ายสูงใน
การดูแลต้นไม้ แต่ผลผลิตจากน้ำยาได้ปริมาณน้อย ซึ่งจากการศึกษาพบว่า    
มีสวนยางหนึ่งที่มีผลผลิตน้ำยางจำนวนมาก และมีต้นทุนในการดูแลที่ต่ำ    
เป็นการใหปุ๋ยน้ำชีวภาพในการบำรุง สมาชิกสภา ฯ เขต 1 จึงขอเสนอ
โครงการเพ่ือให้เกษตรทั้ง 4 ชุมชน ได้ศึกษาดูงานและนำกลับมาใช้ในสวน
ยางพาราของต้นเองเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยสวน
ยางดังกล่าวนั้นอยู่ที่อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ซึ่งผมได้เขียน
โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พร้อมงบประมาณมาเพ่ือให้ผู้บริหาร
พิจารณาเรียบร้อยแล้วครับ 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ฝ่ายบริหารมีข้อเสนอในเรื่องโครงการนี้อย่างไรบ้างครับ 

นายสวุนิ  คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 

 
โครงการศึกษาดูงานที่ท่านสมบูรณได้เสนอมาถือว่าเป็นโครงการที่ดี และเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน ทราบว่ามีการจัดตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2565 ไว้แต่ทั้งนี้ต้องดูรายละเอียดโครงการและงบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ซึ่งผมจะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนิน
การศึกษารายละเอียดร่วมกับท่านสมบูรณ์อีกครั้งครับ 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญเสนอครับ 
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นายวรากร พงษ์เมษา  
(นกัพฒันาชุมชน) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านผมนายวรากร พงษ์เมษา นักพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุน เป็นที่ปรึกษา ร่วมแก้ไขปัญหาในการ
ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน และการจัดทำแผนชุมชนที่ผ่านมา
และในขณะนี้กองสวัสดิการฯ กำลังดำเนินการจัดทำโครงการวันผู้สูงอายุและ
วันสงกรานต์ประจำปี 2565 โดยจะจัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือร่วมกับ      
ทุกท่านอีกครั้งครับ 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญเสนอครับ 

นายสรุยินัต ์ ลธิรรมมา 
(หัวหน้าฝ่ายการโยธา) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน กองช่างขอรายงานผลการดำเนินการขยายเขตและติดตั้งระบบไฟฟ้า
แรงต่ำ  ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว 2 จุด คือ จากวัดสระปทุมเรียบถนน 0211 ถึง
การประปาสังคม และจากร้านณัฐมอเตอร์เซลล์ถึงโค้งบ้านแก้งไก่ ซึ่งได้
ประสานสำนักงานไฟฟ้าให้มาติดตั้งมิตเตอร์ไฟฟ้า และมีการดำเนินโครงการ
ลาดยางแอสฟัลท์ติก ซอย 13 -17 จากการตรวจสอบหน้างานพบว่ามี
ข้อบกพร่องและได้ให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขปัญหาและได้ส่งมอบงาน
เรียบร้อยแล้วครับ และถนนส่วนราชการบริเวณหลังโรงพักพบว่ามีท่อประปา
แตกและได้แจ้งผู้ รับจ้างแก้ไขปัญหาแล้ว ส่วนโครงการอ่ืนๆ ผมจะเร่ง
ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานครับ 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญเสนอครับ 

นายอนนท ์ แสนตดิ 
(นักวิชาการสุขาภิบาล) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  ขอแจ้งเรื่องการแพ่ระบาดของโรคโควิด – 19 ซึ่งในขณะนี้มีผู้ป่วย  
ติดเชื้อจำนวนเพ่ิมมากขึ้น ทำให้เตียงสำหรับรักษาของโรงพบาบาลไม่เพียงพอ 
โดยโรงพยาบาลจะรับ เฉพาะผู้ป่ วยที่มีภาวะแทรกซ้อน  ส่ วนผู้ที่ ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนก็จะให้รักษาที่บ้าน ขณะนี้ในเขตเทศบาล ฯ มีทั้งหมด 4 ราย 
ส่วนพนักงานโลตัสที่ติดเชื้อพบว่าไปรักษาตัวที่ คีรีวงกต ส่วนพนักงานที่ทำงาน
อยู่ในโลตัส จำนวน 9 ราย เบื้องต้นได้มาตรวจหาเชื้อ พบว่าผลเป็นลบ        
ซึ่งโลตัสจะไม่ปิดให้บริการแต่พนักงานจะต้องตรวจ ATK ก่อนทำงานทุกวัน 
ครับ 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญเสนอครับ 

นายคณติกลู  กรจักร์ 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม
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(รองปลัดเทศบาล) ทุกท่านผมนายคณิตกูล  กรจักร์ รองปลัดเทศบาล ขอนำเรียนที่ผ่านมาในวันที่ 
21-23 ที่ผ่านมาสำนักงานตรวจเงินแผนดินได้เข้าตรวจการเงินการคลังของ
เทศบาลฯ โดยมีข้อบกพร่องด้านการปฏิบัติงาน บางประการเนื่องมาจากการ 

ลงข้อมูลในระบบ ซึ่ง สตง.ได้ให้คำแนะนำและพนักงานได้แก้ไขตามคำแนะนำ
แล้วครับ 

สบิตำรวจโทประพล มสีติ 
(เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ในขณะนี้งานทะเบียนของเทศบาล ฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอสังคม โดยมีหน้าที่     
รับแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายทะเบียนบ้าน และแจ้งขอเพ่ิมชื่อ เช่นในกรณีที่
บุตรที่เกิดจากพ่อเป็นคนได้ แม่เป็นคนลาว ซึ่งต้องมีการตรวจสัญชาติ โดยการ
ตรวจ DNA และต้องมีผลการรับของจากสถาบันของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เมื่อ DNA ตรงกันตองมาสอบสวนข้อเท็จจริงและส่งให้นายอำเภอสังคมอนุมัติ
ก่อนที่จะเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน และในขณะนี้นายเจษฎา ผ่านสวัสดิ์           
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรได้ลาออกจากราชการ เทศบาลฯ จึงแต่งตั้ง     
ผู้ ปฏิบั ติหน้ าที่ แทน ได้ แต่  สิบตำรวจโทประพล มีสติ  ปลัด เทศบาล             
นายคณิตกูล กรจักร์ รองปลัดเทศบาล และนายจุติพงษ์  จินดาหอม ครับ และ
เรื่องการฟ้องร้องกรณีที่สาธารณะประโยชน์บริเวณหลักกิโลใหญ่ โดยมีข้อ
พิพาทระหว่างเทศบาล ฯ และประชาชนที่ครอบครอง ซึ่งจังหวัดได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธาน และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าเป็นพ้ืนที่สาธารณาประโยชน์ 
ดังนั้นเทศบาลตำบลสังคมจึงได้ดำเนินการรังวัดที่ดินเพ่ือออกหนังสือสำคัญ
สำหรับที่หลวง แต่ได้มีประชาชน จำนวน 12 ราย ยื่นคัดค้านทำให้ไม่สามารถ
ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงได้ ต่อมาประชาชนรายดังกล่าวได้ยื่นขอ
คัดค้านต่อศาลแพ่ง เพ่ือแสดงออกกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ในช่วงนี้อยู่ในระหว่างการ
ฟ้องร้อง และได้มีหมายศาลมายังเทศบาลตำบลสังคม ท่านายก ฯ จึงให้      
ท่านหัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้แทนในดำเนินการแทน และอัยการคุ้มครองสิทธิ์
แต่งตั้งทนายแผ่นดินในการช่วยเหลือกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐถูกฟ้องร้องซึ่งต้อง
ใช้ระยะเวลานานพอสมควรในการสืบข้อเท็จจริง ถือว่าเป็นการดีหากศาล
ตัดสินจะเกิดความชัดเจน ซึ่งทั้งเทศบาลฯ และประชาชนจะได้ดำเนินการอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องต่อไป  

ที่ประชมุ  
 

รับทราบ 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม ่ถ้ามีขอเชิญเสนอครับ 

นายสวุนิ  คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 

 
เทศบาลตำบลสังคมได้ทำหนังสือขอหมวดการทางสังคมให้มาติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรบริเวณสี่แยกป้าติ่ม ซึ่งทางหมวดการทางจะดำเนินการในปี 2565 -
2566 หากมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรจะทำให้ปัญหาการจราจรบริเวณ
ดังกล่าวลดลงและการสัญจรสะดวกมากยิ่งขึ้น และเรื่องการขุดลอกรางระบาย
น้ำตามซอยต่าง ๆ งานป้องกันฯ ก็ได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้วและจะให้ทั่วถึง
ทุกชุมชน เรื่องการรักษาความสะอาดบริเวณที่มีการจัดตลาดนัด ให้กอง
สาธารณสุขดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบกิจการให้ดำเนินการให้
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เรียบร้อยและจะต้องมีค่าให้จ่ายในการเก็บขยะเพ่ิมขึ้น การทำความสะอาดใน
ชุมชนปัจจุบันมีพนักงานประจำจุดเพ่ือทำความสะอาด ซึ่งขณะนี้พ้ืนที่ในเขต
เทศบาล ฯ มีความสะอาดเรียบร้อยมากขึ้น และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
หนองคาย ได้ขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่ในการจัดตั้งสำนักงานคุมประพฤติ 

ประจำอำเภอสังคม หากหน่วยงานใดต้องการให้ไปผู้ถูกคุมประพฤติไปพัฒนา
ตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ก็สามารถแจ้งได้ครับ 

ที่ประชมุ  
 

รับทราบ 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม ่ถ้ามีขอเชิญเสนอครับ 

นายชัยวัฒน์  คำสรดี 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
บริเวณโนสนามบินจะมีแม่ค้ามาตั้งแผงขายสินค้าซึ้งชิดกับถนนมาเกินไป 
ประกอบกับบริเวณดังกล่าวเป็นเนินสูงรถที่สัญจรไปมาอาจจะมองไม่เห็น
อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ จึงขอให้เทศบาลฯ แจ้งเตือนร้านค้าให้ตั้งร้านหาง
จากแนวถนนพร้อมทั้งติดป้ายเตือนว่าด้านหน้ามีร้านค้า เพ่ือป้องกันอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้นครับ 

นายพลวฒัน ์เทอืกทาคำ 
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้วยครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
สังคม หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีเรื่องหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
หากไม่มีผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านที่ได้เสียสละเวลามาประชุมในครั้งนี้ ผมขอปิดประชุมครับ 

 
 

 
 
(ลงชื่อ)………………………….......................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          (นางสาวทิพพาพร  ศรีบุรินทร์)  

           ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
(ลงชื่อ) สิบตำรวจโท …………………………ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                          (ประพล  มีสติ) 
                     ปลัดเทศบาลตำบลสังคม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม  
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ์  ๒๕65 แล้วปรากฏว่าถูกต้องตามระเบียบ
วาระการประชุมฯ และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗            
ข้อ  ๓๓  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

 
 

(ลงชื่อ)………………………………………ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                        (นายพงษ์ศิลป์  พวงเพชร) 

      รองประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………………..กรรมการ 
 (นายสมบูรณ์  ริธรรมมา) 

      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………………....กรรมการ 
          (นายไตรรัตน์  ป่าเขือ)  
       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม 
 

ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคมลงนามรับรองรายงานการประชุม 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

 
              (ลงชื่อ) .……………………………................ 
                                            (นายพลวัฒน์  เทือกทาคำ) 
           ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม 
 
 

 
 


